



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ ๒๕๒๔ / ๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมติที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทำการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๘ ราย ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา/ภาควิชา	คณะ/หน่วยงาน
1	นางสาวณัฐญา ขำพูล	การศึกษาปฐมวัย	ครุศาสตร์
2	นางสาวนันทิรา โยโพธิ์	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	ครุศาสตร์
3	นายวิสูตร สรรประดิษฐ์	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	ครุศาสตร์
4	นายภาณุ กุศลวงค์	พลศึกษา	ครุศาสตร์
5	นายณัฐพงศ์ สุโกมล	พลศึกษา	ครุศาสตร์
6	Mr.Mark Strachan	พลศึกษา	ครุศาสตร์
7	นายเจียรดนัย เสริมบุญไพศาล	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ครุศาสตร์
8	นายภูรินทร์ พางด่างพาณิชย์	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ครุศาสตร์
9	ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร	แอนิเมชันและมัลติมีเดีย	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10	ดร.อัศววัฒน์ ดวงนิล	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11	นายวินัย สยอวรรณ	สาธารณสุขศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12	นางสาวโสภิตา สวุฒโท	สาธารณสุขศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13	นางโกมุทพันธุ์ ผลสินธุ์	คหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14	รองศาสตราจารย์ชะเอม สายทอง	คณิตศาสตร์ (วท.บ.)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15	ดร.ศุภณัฐ แก้วอำพร	คณิตศาสตร์ (วท.บ.)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16	พันเอกอุกฤษ รุ่งเรือง	วิทยาการคอมพิวเตอร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17	นายอชิระ จำปาเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18	นายกิตติชัย ลีรุ่งนาวารัตน์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ชื่นรังสิกุล	คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์	คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21	นายใจเด็ด หวานชะเอม	ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22	นายภรณ์รัตน์ พักฉิม	ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23	นายคมสันฐู หัวเมืองลาด	นาฏศิลป์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24	นางสาวดวงฤดี ภาพรพาสี	นาฏศิลป์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25	นายยุทธนา อัมระรงค์	นาฏศิลป์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26	Miss. Nan Yi Yi Win	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27	นางสถาพร สนทอง	นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28	ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก	นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29	นายเผด็จพัฒน์ พลัภระสงค์	นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา/ภาควิชา	คณะ/หน่วยงาน
30	นางสาวดวงฤดี ภาพรพาลี	นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31	รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล	นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32	ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ	นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33	นายสมยศ เลี้ยงบำรุง	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34	นายธนาชัย ทรงฤกษ์	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35	นายศิริพงศ์ กิตวงศ์ไพศาล	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36	นายปรัชญา มหาวิทยาลัยมนตรี	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37	นางสาวดลนภา นันทวโรไพร	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38	นางสาวชาตบุษย์ ฮายุกต์	นิติศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39	นายชวลิต ผู้ภักดี	ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40	นายใจเด็ด หวานชะเอม	ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41	นายอภิรักษ์ บุรณศักดิ์สถิตย์	ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42	นางสาวอนุสรณ์ ดีไหว้	ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43	นางสาวปริศนา พิมพ์ดี	ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44	ผศ.มาลินี อีรอนักศึกษีกุล	รัฐประศาสนศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45	ดร.ปวีณ เมธากุล	รัฐประศาสนศาสตร์	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46	ว่าที่ร้อยตรีจรรยา วัฒนวิชัย	อำนาจมณี	รัฐประศาสนศาสตร์
47	นายสมกมล กาญจนพิบูลย์	สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48	นายพิชาติ แก้วพวง	สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49	นายบรรเจิด งามเลิศสกุลวงศ์	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
50	นายฉัตรชัย ตันติรังสี	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
51	นางสาวสรวรรยา ปาลวัฒน์วิไชย	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
52	นางสาววรรณภา สิริศรีสัมฤทธิ์	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
53	นางโกมุทพันธุ์ ผลสินธุ์	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
54	นางสาวลิลิตดา มาคะสิระ	การท่องเที่ยว	วิทยาการจัดการ
55	นายสุมิตร ตุงไสขานนท์	การจัดการโลจิสติกส์	วิทยาการจัดการ
56	นายสทธีรจ ตรีสันติสุข	การจัดการโลจิสติกส์	วิทยาการจัดการ
57	ดร.เชียรชัย อิศรเดช	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
58	นายประมุข กอจิตตวงนิง	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
59	นายมนัญญกวิญ ชางประยูร	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
60	นายวรัญญู วานิชวัฒนากุล	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา/ภาควิชา	คณะ/หน่วยงาน
61	นายวรรณดี นาคเวช	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
62	นายอรรัตน์ จินดาพล	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
63	นายสถาปัตย์ วรวิทย์วัฒน์	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
64	นางสาวสุธิดา สิงหาราช	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
65	นางสาวอมตา ปิยะวานิชย์	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
66	นางสาวศิริินภา พิมพ์อรัญญา	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
67	ดร.สาธิต ดิษโยธิน	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
68	นายณัฐภูษิต ภัคธนากรเศรษฐ์	การสื่อสารมวลชน	วิทยาการจัดการ
69	รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล	การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร	วิทยาการจัดการ
70	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล	การตลาด	วิทยาการจัดการ
71	นายวารินทร์ สิ้นสูงสุด	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
72	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
73	นางสาวพิมพ์พร พานทอง	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
74	นางสาวมานิต ช้องบ้านไช้	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
75	นายโสภณ สระทองมา	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
76	นายชุมพล รอดแจ่ม	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
77	นายปัญญาพล จิตติฉันท	การเป็นผู้ประกอบการ	วิทยาการจัดการ
78	นายณรงค์ วุฒิกวินทิพย์	การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาการจัดการ
79	นายพฤทธิ ภัทรสุข	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
80	นายธนโชค ทินกร ณ อยุธยา	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
81	นายพัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
82	นายชัยยะ มีสกุล	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
83	นางสาวเกศริน เอกชัชกุล	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
84	นางสาวหฤทัย ปัญญาวุฒตระกูล	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
85	นางสาวดวงพร พงศ์ผาสุก	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
86	นางสาวพิภาวัล เลาวกุล	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
87	นางสาวรักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธิ	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
88	นางสาวจารุวรรณ นิธิไพบูลย์	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
89	นายสวัสดิชัย กุลศิริวัฒน์	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
90	นางสาวอรสา ทยานสมุทร	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
91	นางสาวอภิษฎา อังคะวิภาต	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา/ภาควิชา	คณะ/หน่วยงาน
92	นางสาวธีรภัทร์ พันทิพย์ภัทร์	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	วิทยาการจัดการ
93	นายชัยวุฒิ เขมะรังสี	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
94	นางอรุณี จามาติกุล	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
95	ผศ.วารีย์ ศรีมาโนชน์	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
96	นายภูพล คลังสมบัติ	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
97	นางพันธ์วิรา ทรุพัฒน์โกคิน	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
98	รองศาสตราจารย์รวงพร อิ่มผล	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
99	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ลิ้มสุขวัฒน์	การบัญชี	วิทยาการจัดการ
100	นางสุจิตรา แสงมณี	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	วิทยาการจัดการ
101	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ สุตม์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	วิทยาการจัดการ
102	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฎยา แก้วอุทาน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	วิทยาการจัดการ
103	นางสาวภริษา โชติรุจิโสภณ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	วิทยาการจัดการ
104	นางสาวรุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	วิทยาการจัดการ
105	ร้อยตรีสุรินทร์ สงค์ทอง	ดนตรีไทย	วิทยาลัยการดนตรี
106	นางพัฒน์ พร้อมสมบัติ	ดนตรีไทย	วิทยาลัยการดนตรี
107	นายอนุชา บริพันธ์	ดนตรีไทย	วิทยาลัยการดนตรี
108	นางสาวกาญจนา สวนสุข	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
109	นายวิจิตร จิตรรังสรรค์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
110	นางวณี ลัดตากลม	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
111	นายสุกิจ วงศ์จิตสุขเกษม	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
112	นายครองยศ ศรีเพ็ชร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
113	นายสมเจตน์ สุกอร่าม	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
114	นายธีระพงษ์ ทรัพย์มูล	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
115	นายวิกิจ วิตานนท์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
116	นายวัชระ อัจฉริยวราพันธ์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
117	นายศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
118	นายกฤตบุญ สวัสดิสุข	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
119	นายสร้างสรรค์ พันสะอาด	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
120	นางสาวกิตติมา โมลี	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
121	นายเอกรินทร์ ชูอรุณ	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
122	นายณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา/ภาควิชา	คณะ/หน่วยงาน
123	นายพีรพัฒน์ กฤษเพชร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
124	นายสิริเศรษฐ์ ปัญฑูรอำพร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
125	นายภิระพงษ์ วงศ์สมบูรณ์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
126	นายธัญชัย ไกรเทพ	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
127	นายสถิตพร สมพงษ์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
128	นายศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
129	นายวัชรินทร์ ลูกจันทร์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
130	นายเขาวลิต เจริญชีพ	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
131	นางสาวกุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
132	นางวชิรัตน์ วรรณจิตร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
133	นายกันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
134	นายชยพัทธ์ ภูมาลี	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
135	นางสาววลัยพร ปัญจพันธ์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
136	นายกิจผดุง จันทรา	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
137	ร้อยโทวิทยา คุ่มฉายา	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
138	นายอภิชาติ นิลภักย์	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
139	จำเอกกุลธวัช แก้วสมัคร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี
140	นางสาวธัญญ์นรี วิณากร	ดนตรีตะวันตก	วิทยาลัยการดนตรี